



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
5 เมษายน 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### ประเด็นข่าวการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชนเดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ประชาไท, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, nationtv, hoonsmart, thaipbs, newtv, js100, thematter, workpointnews, tmnthailand, thebangkokinsight) ทีวีทุกช่อง

-เสนอข่าว โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ในประเทศไทย วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 89 คน ผู้ติดเชื้อสะสม 2,067 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน เป็นคนไทย อายุ 72 ปี มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไชมันในเลือดสูง

-สร. ระบุ วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 31 คน กลับบ้านสะสม 612 คน เสียชีวิตสะสม 20 คน ยังรักษาในรพ. 1,435 คน ทั้งนี้ ผู้ป่วยใหม่ 89 คน พบว่าเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ 21 คน จึงอยากขอความร่วมมือผู้ที่มาจากต่างประเทศกักตัว เพราะหากติดเชื้อกลับมาคนที่เสี่ยงที่สุดคือ คนใกล้ชิด สมาชิกครอบครัว คนร่วมบ้าน หรือคนที่เราไปพบปะสังสรรค์

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง โปสต์ข้อมูลพื้นฐานที่คนไทยควรรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 มี 5 เรื่อง 1.เชื้อไวรัสโควิด-19 จะอยู่ในสภาพแวดล้อมของไทยได้ 6 ชม. และสูงสุด 24-72 ชม. ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและอุณหภูมิ 2.มีความแตกต่างของอาการในเด็กและผู้ใหญ่ คือ เด็กจะมีอาการน้อยกว่า 3.หากมีอาการของปอดอักเสบ จะเริ่มแสดงอาการเหนื่อย หอบ หายใจเร็วและลำบาก 4.ผู้ติดเชื้อทุกคนไม่ได้มีอาการที่รุนแรง และ 5.วิธีป้องกันตัว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วย (ที่มีอาการคล้ายไข้หวัด) ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และผู้ที่ยังไม่ป่วย แนะนำให้สวมหน้ากากผ้า ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อ และหลีกเลี่ยงการนำมือสัมผัสใบหน้า ห่มน้าล้างมือให้สะอาด

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เมื่อติดเชื้อจะมีอาการภายใน 14 วัน โดยติดต่อ 2 ทางหลัก คือ หายใจเอาเชื้อเข้าไปจากการ ไอ จาม และคนไข้ไอจามเอาละอองฝอยน้ำลายทิ้งไว้ คนต่อมาจับเชื้อแบบไม่รู้ตัวแล้วเอามือไปจับหน้าก็เกิดการติดเชื้อได้ วิธีป้องกันคือให้คนไข้สวมหน้ากากอนามัย ส่วนผู้ไม่ป่วยสวมหน้ากากผ้า และต้องล้างมือบ่อย ๆ เชื้อโควิด-19 มีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ประมาณ 24-72 ชม. อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้เชื้อโรคร่อยในสิ่งแวดล้อมได้น้อยลง ในกลุ่มผู้ใหญ่จะมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูกน้อย-เจ็บคอ มีปอดอักเสบ หายใจลำบาก ในเด็กมีไข้ต่ำกว่าผู้ใหญ่ ไอประมาณ 50% ปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัส ส่วนเรื่องให้ผู้สงสัยกักตัว 3 คนในห้องเดียวกัน ยืนยันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาการดูแลกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากอู่ฮั่น ก็ทำได้ค่อนข้างดี ขอให้มีความมั่นใจและต้องขอความร่วมมือด้วย

-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำประกาศ สร. ยกเว้นรพ.ที่ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโรคโควิด-19 ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราว ช่วยย่นระยะเวลาในการจัดตั้งรพ.สนาม แต่ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งอาคาร บุคลากร บริการยาและเวชภัณฑ์

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. เผย คาดว่าหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 400,000 ชิ้น และ PPE 400,000 ชุด จากจีนจะมาถึงไทยสัปดาห์หน้า

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า วิธีที่ดีที่สุดที่ช่วยลดพ้นจากโรคระบาดนี้ได้ คือ การล้างมือหรือการใช้แอลกอฮอล์เจล แต่หากล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ อาจทำให้ผิวแห้ง แนะนำให้ใช้โลชั่นหรือครีมบำรุงผิว และอาจเกิดอาการแพ้ แนะนำให้ทดสอบด้วยการทาบริเวณผิวหนังใต้ท้องแขนด้านในทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม. ถ้ามีอาการน่าสงสัยให้หยุดใช้และปรึกษาแพทย์ทันที

#### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค ย้ำเรื่องของการบริจาคเลือดของคนไข้ที่หายป่วยจากโควิด -19 แล้ว สามารถทำได้ ซึ่งในประเทศจีนเคยออกข่าวว่าให้คนที่หายป่วยบริจาคเลือด เพื่อนำภูมิคุ้มกันที่มีไปรักษาคนไข้คนอื่นที่มีอาการหนักต่อไป ซึ่งขณะนี้ไทยเริ่มทำเช่นกัน เป็นการนำตัวภูมิคุ้มกันมารักษาคนไข้อาการหนัก โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีโครงการรับบริจาคพลาสมาจากผู้หายแล้ว โดยผู้ที่บริจาคต้องหายแล้วอย่างน้อย 14 วัน ตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ที่ปัสสาวะและในเลือด มีอายุระหว่าง 17 - 60 ปี และมีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม

#### ประเด็นผลกระทบ

##### 1.ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศปฏิเสธการกักตัว

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ประชาไท, tmnthailand, js100, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, sanook, thaipbs, ไอเอ็นเอ็น, ประชาชาติ, กรุงเทพธุรกิจ,

## ประเด็นข่าว

บ้านเมือง)

- เสนอข่าว มีผู้โดยสารชาวไทยจำนวนหนึ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศแต่ปฏิเสธการกักตัว อ้างว่าไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้า ทำให้เกิดการโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจะปล่อยให้กลับบ้านโดยกักตัวที่บ้าน 14 วัน ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากเจ้าหน้าที่ สธ. แต่ระหว่างเจรจามีผู้โดยสาร 3 คนที่มีไข้หลบหนีออกจากสนามบินไปก่อนแล้ว นายกฯ ได้สั่งการให้ สธ. และ คมนาคมเร่งตามตัวผู้โดยสารที่ไม่เข้าสู่กระบวนการกักตัว โดยจะใช้กำลังทหารตำรวจ ตามตัวผู้หลบหนีการกักตัวทั้งหมด

- นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย สั่งด่วนผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด กักตัว 158 คนไทยกลับจากต่างประเทศ

- นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงข่าว กรณีกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศปฏิเสธการกักตัว 158 คน ให้รายงานตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนในต่างจังหวัดให้ติดต่อศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ภายใน 18.00 น. วันนี้ (4 เม.ย.) หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่วนบุคคลในครอบครัวที่สัมผัสกับคนที่เดินทางจากต่างประเทศนับเป็นกลุ่มเสี่ยง

- นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานควบคุมโรคออกคำสั่งให้กักตัวเองและเฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน ผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี อายุความ 10 ปี แนะนำให้กลับมารายงานตัว ภาครัฐออกคำสั่งบังคับใช้กับทุกคนโดยพิจารณาตามความเสี่ยงของประเทศนั้น ๆ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.บางส่วนของเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่ด่านควบคุมโรคที่สามารถกลับไปกักตัวเฝ้าสังเกตอาการตัวเองที่บ้านได้ 2.บางคนที่เจ้าพนักงานตัดสินใจว่าควรแยกรับตัวไว้สังเกตอาการในสถานที่รัฐจัดไว้ให้ ส่วนกรณีที่ผู้กักตัวต้องพักรวม 3 คน เกรงว่าจะเป็นการรับเชื้อจากผู้อื่นนั้น ได้พิจารณาดำเนินการตามความเสี่ยงและความเหมาะสม โดยใช้โมเดลอุ้งซึ่งสามารถจัดการระบบได้เรียบร้อยและไม่มีการแพร่โรค สำหรับผู้เดินทางที่ตรวจพบมีไข้ 3 รายและเดินทางกลับบ้านด้วย มาตรการสำหรับผู้ตรวจพบว่ามีไข้จะตรวจหาเชื้อและให้รออยู่ที่สนามบิน หากผลเป็นลบ จะให้กลับไปติดตามสังเกตอาการตัวเองที่ใดที่หนึ่ง หรือรับตัวไว้ในรพ.

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ข่าวสด เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, mcot)

- เสนอข่าว พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่เข้ามาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองทัพเรือสกัดหีบ 291 คน พบว่ามีไข้ 1 คน ได้ส่งต่อไปที่รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เรียบริ้อย แต่มี 23 คนที่ไม่ยอมเข้าพักในอาคารฯ จึงต้องส่งกลับไปสนามบินสุวรรณภูมิ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สปริงนิวส์)

- เสนอข่าว ศาลลำปางสั่งขัง 15 วัน หนุมกลับจาก ตปท. ไม่ยอมกักตัวป้องกันโควิด เนื่องจากมีเจตนาฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรค และไม่มี ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

- เสนอข่าว เพจ Travel @ Manager แชร์โพสต์ของ "พี่พลอยใจ จะไฟท์ปะละ" หนึ่งในบุคคลที่ลี้ลับหนีออกมาจากกระบวนการกักตัวภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งคุยกับเพื่อน ๆ อ้างว่า ที่บ้านเตรียมพร้อมทุกอย่างที่จะกักตัว แต่กลัวว่าจะติดเชื้อจากประเทศไทยมากกว่า โดยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นวิจารณ์จำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, nationweekend, ผู้จัดการ)

- กองทัพไทย เผย คนไทยกลับจากต่างประเทศที่หนีการกักตัว เข้ารายงานตัวแล้ว 134 คน จาก 158 คน พร้อมส่งตัวเข้าสถานที่กักตัวเรียบริ้อย อีก 24 คนที่ไม่มารายงานตัวจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ไม่มีข้อยกเว้น

### 2.ผลตรวจแล็บผิดพลาด

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

- เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีผลแล็บของ ผอ.รพ.สมุทรปราการที่ภายหลังพบว่าไม่ได้ติดเชื้อ ว่า คนไข้มีอาการตอนต้นเดือน มี.ค. มีการวินิจฉัยกลาง ๆ หรือปลายมี.ค. ให้ผลเป็นบวกแบบอ่อน ๆ วันรุ่งขึ้นจึงทำการตรวจซ้ำให้ผลลบ อาจารย์ที่ดูแลห้องปฏิบัติการที่ให้ผลบวกอ่อน ๆ จึงให้ความเห็นว่าไม่น่าจะติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม ช่วงแรกการยืนยันติดเชื้อจะใช้ผลแล็บจาก 2 แห่งยืนยัน แต่ตอนนี้เราใช้เพียงแล็บเดียว อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกรายที่เป็นเช่นนี้ จากนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านแล็บคงต้องหารือกันชัดเจนเพิ่มขึ้น

### 3.พบเด็ก 1 เดือนติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

- เสนอข่าว สธ. เผย กรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 อายุ 1 เดือน ที่ จ.ระยอง จะต้องมีการสอบสวนโรคต่อ เบื้องต้นการติดเชื้อน่าจะมาจากคนใกล้ชิดตุ้ม กอด หอม อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อในเด็กจะไม่ค่อยรุนแรง และทั่วโลกมีเด็กติดเชื้อไม่มาก แต่ความสำคัญคือเด็กเป็นที่รักของคนในบ้านจึงเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อให้คนสูงอายุนในบ้านต่อ

### 4.หลักเกณฑ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษา COVID-19

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, tnn, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv,

## ประเด็นข่าว

pineapplenewsagency, nationtv, ไอเอ็นเอ็น, กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight)

-เสนอข่าว กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 1.สิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน และในกรณีการส่งตัวมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนอกเหนือจากค่าพาหนะส่งต่อ รายการค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และค่าบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนรถพาหนะส่งต่อ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 3,700 บาท/ครั้งที่มีการส่งต่อ 2.การจัดส่งยาให้จัดส่งยาให้ผู้ป่วยโดยตรงโดยใช้ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือไปรษณีย์ตอบรับปลายทาง หรือจัดส่งยาไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิหรือสถานที่ที่สถานพยาบาลของทางราชการได้จัดเตรียมไว้ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ส่งมอบยาให้ผู้ป่วย 3.การใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก หากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไปแสดงตน ณ สถานพยาบาลของทางราชการ การทำธุรกรรมผ่านเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนหรือใช้เลขประจำตัวประชาชนได้

### 5.กรม.อนุเมติบรรจข้าราชการ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว นางสมพิศ รักแดน นายกสมาคมเวชสภิตีแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ขอให้สธ. ทบทวนอัตราเพิ่มการบรรจุเจ้าพนักงานเวชสภิตีเพื่อสู้ภัย COVID-19 ระบุว่า มีเจ้าพนักงานเวชสภิตีปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยลงทะเบียนส่งตรวจ บริการเวชระเบียน รวมถึงคัดกรองอาการเบื้องต้น ณ คลินิกโรคไข้หวัด 3,000 คนทั่วประเทศ ในจำนวนนี้รอบรรจุเป็นข้าราชการ 1,562 ตำแหน่ง แต่รายละเอียดเสนอ กรม.วาระพิเศษไม่มีการเสนอให้บรรจุเป็นข้าราชการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์

-เสนอข่าว นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ที่ผลักดันจน กรม.นัดพิเศษมีมติอนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน ลูกจ้าง สธ. เป็นข้าราชการ 45,242 ตำแหน่ง เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบสาธารณสุข และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน สิ่งที่ยากฝากคือต้องไม่ลืมปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องค่าตอบแทนวิชาชีพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

### 6.ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36

-เสนอข่าว ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ของอาสาสมัครเริ่มส่งผลกระทบต่อกรอกรับผู้ป่วยแล้ว เนื่องจากอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แวนตา และเฟซชีลด์ เริ่มหมดและไม่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม อาจต้องหยุดอกรับผู้ป่วย ซึ่งก่อนหน้านี้ สพล.เคยได้รับหน้ากากอนามัยในโควตาของก.พาณิชย์ 18,500 ชิ้น/วัน แต่หลังจากที่บังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โควตาหน้ากากอนามัยถูกแบ่งให้ ก.มหาดไทย และสธ. ทำให้ โควตาของ สพล. ถูกตัดเนื่องจากมูลนิธิกู้ภัยไม่ถูกจัดเป็นข้าราชการหรือบุคลากรด้านสาธารณสุข

### การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ)

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก สบค. เผยว่า นายกฯ ขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือหลังจากประกาศเคอร์ฟิววันแรก และมีความเป็นห่วงคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่มีปัญหาไม่เข้าใจกัน แต่ไม่ควรมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ)

-เสนอข่าว หลังพบเจ้าหน้าที่ สธ. ที่มาประสานงานประจำศูนย์ สบค. ติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่หลายคนต้องกักตัวเฝ้าระวังอาการ และต้องพ่นยาฆ่าเชื้อภายในตึกสันติไมตรีและตึกอื่น ๆ ล่าสุด ได้มีการย้ายศูนย์ สบค. ไปอยู่ที่ฝั่งสำนักงานก.พ. ตรงข้ามทำเนียบฯ เพื่อลดความแออัดของผู้มาปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า, สปริงนิวส์, คมชัดลึก, มติชน)

-เสนอข่าว กรณีมีการร้องเรียนรพ.เอกชนบางแห่งเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 สธ. ย้ำว่า ขอให้รพ.เอกชนทุกแห่งดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ ห้ามเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติโดยเด็ดขาด และให้เก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลเพื่อนำไปประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ สธ.กำหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ กรม. ในเบื้องต้นแล้ว และจะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ ยกเว้นผู้ที่มียุติบัตร หรือประกันสุขภาพให้ใช้สิทธิดังกล่าวก่อน

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์ (sanook, ผู้จัดการ)

-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตั้งแต่มีการประกาศเคอร์ฟิวเมื่อคืนวันที่ 3 เม.ย. พบว่า ยังมีคนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ เห็นได้จากจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูง ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้น โดยจะประเมินสถานการณ์ตลอดเวลา พร้อมยกระดับความเข้มข้นเมื่อจำเป็น

-พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ภาพรวมการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหลังมีการประกาศ

## ประเด็นข่าว

เคอร์ฟิวทั่วประเทศวันแรกเป็นไปอย่างเรียบร้อย มียานพาหนะ 7,598 คัน และประชาชน 10,610 คน เดินทางออกนอกพื้นที่ในช่วงเคอร์ฟิว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการขนส่ง รวมถึงผู้ที่ต้องทำงานเป็นกะ มีการจับกุมดำเนินคดี 42 ราย ส่วนใหญ่จงใจฝ่าฝืนคำสั่ง มั่วสุม และเล่น อบายมุข

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

-บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทว่าสลิ้น บริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 1 แสนชิ้น แก่รพ.สังกัด สธ. ทั่วประเทศ อาทิ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลราชวิถี ฯลฯ

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ

-เสนอข่าว ม.บูรพา เร่งปรับปรุงกองทุนอุบัติภัยมุ่งช่วยเหลือนิสิตที่ป่วยหรือเสียชีวิตจากโควิด -19 หรือมีบิดามารดาที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อ พร้อมเลื่อนการชำระค่าเทอม จัดส่งเอกสารจบการศึกษาฟรีถึงบ้าน และยกเว้นค่าเช่า-ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าหอพัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, bangkokbiznews, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, mcof, moneyandbanking, brandbuffet, thaimlmnews)

-เสนอข่าว ตั้งแต่ 7 เม.ย. 2563 ธนาคารทุกแห่งให้บริการเปิดบัญชีและผูกพร้อมเพย์ที่สาขา โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละวัน และบริหารจัดการ อาทิ แจกบัตรคิว นัดหมายล่วงหน้า เพื่อให้ผู้เข้ามาติดต่อสามารถเว้นระยะห่างกันได้

สื่อที่นำเสนอ : พิมพ์ไทย

-เสนอข่าว นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า จะทำหนังสือหรือไปยังกรรมการมหาเถรสมาคมทุกรูป เพื่อขอความเห็นในการปฏิบัติศาสนกิจว่าเรื่องใดสามารถยกเว้นได้บ้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพระสงฆ์ เช่น ใส่รองเท้าวอกบิณฑบาต ใส่เฟสซิลด์ หรือแจ้งการบิณฑบาตไปก่อน เบื้องต้น การใส่เฟสซิลด์ออกบิณฑบาตนั้น ได้สอบถามพระผู้ใหญ่แล้วว่าสามารถทำได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv, ผู้จัดการ)

-เสนอข่าว ดีเอสไอ ตั้งศูนย์ DSI COVID-19 รับร้องเรียนปัญหา และได้รับเรื่องแล้วกว่า 300 เรื่อง ส่วนใหญ่เกี่ยวกับปัญหาหน้ากากอนามัย

### รายงานพบผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, ไอเอ็นเอ็น, one31, siangtai, kapook)

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิทยโยธิน โฆษก ศบค. เผย ขณะนี้สัดส่วนผู้ป่วยใน กทม.และต่างจังหวัดใกล้เคียงกัน หวังว่าการประกาศเคอร์ฟิวจะช่วยให้เราผู้ติดเชื้อลดลง สำหรับผู้ป่วยสะสม 2,067 ราย กระจายใน 64 จังหวัด โดยกทม.สูงสุด 980 ราย นนทบุรี 128 ราย ภูเก็ต 103 ราย เป็นต้น จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยลดเหลือ 13 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พังงา พิจิตร ระนอง สกลนคร สตูล สิงห์บุรี สมุทรสงคราม และอ่างทอง ส่วนผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เป็นกทม. 31 ราย นนทบุรี 13 ราย ภูเก็ต 8 ราย เป็นต้น

-เชียงใหม่ ติดโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย เป็นสาวเอนเตอร์เทน ไปงานเลี้ยงหลายที่

-ภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย ยอดสะสม 109 ราย รอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ 129 ราย

-ลำปาง ผู้ว่าฯ เรียกประชุมด่วนหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่บ้านดง หมู่ที่ 7 ต.หลวงใต้ อ.จาว 3 ราย รายแรกเป็นหญิงอายุ 59 ปี น่าจะติดเชื้อมาจาก ซึ่งมีอาชีพขายของที่ตลาดรถไฟรัชดา กทม. ช่วงวันที่ 4-13 มี.ค. 2563 มีเพื่อนเป็นชาวญี่ปุ่นเดินทางมาพักค้างด้วยที่คอนโด ต่อมาบุตรสาวมีอาการไข้สูงแต่ไม่ได้ไปรักษา

-สุราษฎร์ธานี เกาะสมุยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นรายที่ 4 ของเกาะสมุย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งบนเกาะสมุย อายุ 42 ปี

-สกลนคร พบผู้ป่วยติดเชื้อรายแรก เป็นหญิง อายุ 21 ปี ทำงานที่ จ.ภูเก็ต เดินทางกลับบ้านเมื่อ 20 มี.ค. พ่อแม่และลูกชาย วัย 5 ขวบ ไปรับที่สนามบินอุดรธานีด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล กินอาหารร่วมกับครอบครัว และนอนห้องเดียวกันกับลูกชาย

-พัทลุง มีผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย ยอดสะสม 8 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 6 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ที่รพ. 2 ราย

-อุดรดิตถ์ ผู้ใหญ่บ้านคลองกล้วยเหนือ หมู่ 9 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย โวยกรณีผู้ว่าฯ อุดรดิตถ์ประกาศปิดหมู่บ้าน เนื่องจากมีพ่อแม่และลูกติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. และชาวบ้านไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน ช่วงแรกปิดหมู่บ้าน ผู้ว่าฯ อุดรดิตถ์ พร้อมส่วนราชการเข้ามาเยี่ยม ดูแลดี แต่ระยะหลังมีเพียงส่งข้าวให้ ส่วนข้าวให้หุงเอง แต่เวลานี้ข้าวสารหมดแล้ว ขอให้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

-อยุธยา ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข่าวว่ารพ.วังน้อยปิดให้บริการ เพราะมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต ข้อเท็จจริงคือ ผู้ป่วยชายอายุ 51 ปี เข้ามาขอรับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน อาการแรกเริ่มเหนื่อยหอบ มีไข้สูง ชีพจรเต้นช้า จนปัมหัวใจ จากนั้นประมาณ 2 ชั่วโมงได้เสียชีวิต ขณะนี้รอผลตรวจจากแล็บหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง

## ประเด็นข่าว

### Fake news

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js,100, ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว ประเด็นให้รพ.ที่ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์แจ้งมาที่องค์การเภสัชกรรม ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก อภ. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ โดย อภ. จัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการกระจายยาและเวชภัณฑ์ในภาวะ COVID-19 ที่มี อภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบริหารจัดการเท่านั้น

-ประเด็น ยาด้าน COVID-19 (Favipiravir) กำลังจะหมด ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงจากองค์การเภสัชกรรม พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ มีการจัดซื้อยาฟาวิพิราเวียร์จากประเทศญี่ปุ่น 40,000 เม็ดแล้ว ได้จัดส่งให้รพ.ราชวิถี 18,000 เม็ด สำหรับกระจายให้กับรพ.ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล และส่งให้กับเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต

-ประเด็นดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำร้อน สามารถฆ่าเชื้อ COVID-19 ได้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรมอนามัย พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ การปฏิบัติดังกล่าวอาจเป็นเพียงการคาดเดาที่เกิดขึ้นกับคนเพียง 1 คน ซึ่งในทางการแพทย์วิธีการรักษาต่างๆ ต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นหลายครั้งจนแน่ใจว่าได้ผลจริง และมีผลข้างเคียงน้อยที่สุดหรือควบคุมผลข้างเคียงได้ จึงนำมาใช้กับคนได้อย่างปลอดภัย

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (workpointnews, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, mthai)

-เสนอข่าว ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 58,929 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 1.1 ล้านราย อิตาลีเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 14,681 ราย ตามมาด้วย สเปน 11,198 ราย สหรัฐฯ 7,157 ราย ฝรั่งเศส 6,507 ราย สหราชอาณาจักร 3,605 ราย จีน 3,330 อิหร่าน 3,294 ราย เนเธอร์แลนด์ 1,487 ราย เยอรมนี 1,275 ราย และเบลเยียม 1,143 ราย ขณะที่สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุด 277,965 ราย ตามมาด้วย อิตาลี 119,827 ราย สเปน 119,199 ราย เยอรมนี 91,159 ราย จีน 82,526 ราย ฝรั่งเศส 65,202 ราย อิหร่าน 53,183 ราย สหราชอาณาจักร 38,690 ราย ตุรกี 20,921 ราย สวิตเซอร์แลนด์ 19,606 ราย เบลเยียม 16,770 ราย เนเธอร์แลนด์ 15,821 ราย แคนาดา 12,439 ราย ออสเตรเลีย 11,524 ราย และเกาหลีใต้ 10,062 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อรักษาหายแล้ว 226,669 ราย ด้าน องค์การอนามัยโลก เตือนว่า ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนจะทำให้อัตราการระบาดลดลง

-สหรัฐฯ เสียชีวิตเพิ่มอีก 1,094 คน ถือเป็นยอดที่สูงที่สุดของสหรัฐฯ ส่วนในนิวยอร์กมีปัญหาการขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจ ด้านประธานาธิบดีประกาศคำแนะนำใหม่ขอให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย

-ฝรั่งเศส ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 6,507 ราย ภายในเวลา 2 วัน ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสอยู่ในอันดับ 4 ของโลก

-ฟิลิปปินส์ พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย ภายในวันเดียว จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 136 ราย ส่วนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 385 คน ยอดสะสม 3,018 คน ด้านรัฐบาลยืนยันจัดสรรงบประมาณอย่างน้อย 200,000 ล้านเปโซ (307,353.7 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ

-แคนาดา เตือนสหรัฐฯอย่าห้าม/ลดการส่งเวชภัณฑ์มายังแคนาดา

-จีน ไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ทั่วประเทศในวันนี้ เว็บไซต์หลายเว็บเปลี่ยนหน้าเว็บให้เป็นสีขาวดำ ลดธงชาติลงครึ่งหนึ่ง และยืนสงบนิ่งไว้อาลัย 3 นาที

-ตุรกี ประกาศเคอร์ฟิวสำหรับผู้ที่มียายุต่ำกว่า 20 ปี และสั่งปิดเมือง 15 วัน งดการเดินทางข้ามระหว่างเมือง

-ญี่ปุ่น มีรายงานผู้เสียชีวิต 69 ราย และมีผู้ติดเชื้อสะสม 2,953 ราย เฉพาะในโตเกียวมีติดเชื้อรายใหม่ถึง 118 ราย

-เกาหลีใต้ ขยายเวลาการรณรงค์ให้ประชาชนรักษาระยะห่างอีก 2 สัปดาห์ หลังจากยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 10,156 ราย และมีผู้เสียชีวิต 177 ราย

-อินเดีย ผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเกือบ 6,000 ราย แม้รัฐบาลดำเนินมาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวด และเตือนว่าหากประชาชนยังไม่ปฏิบัติตาม และจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังคงเพิ่มสูงขึ้น จะขยายมาตรการล็อกดาวน์ออกไปอีก

### บทความ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอว่า กรมควบคุมโรค ย้ำว่าการกักตัวเองเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยลดและยับยั้งการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 โดยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงแยกตัวเองออกจากชุมชน ทั้งเพื่อสังเกตอาการและป้องกันคนอื่นติดเชื้อจากตนเอง ซึ่งหลัก ๆ มีอยู่ 2 กลุ่มคือ 1.ผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง และ 2.ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ บ้านเท็งวิพากษ์

-เสนอว่า วงการบันเทิงไทยพยายามสร้างสรรค์ผลงานเผยแพร่ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงรวมทั้งปฏิบัติตาม เพื่อไม่ให้โรคโควิด-19 แพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น โดยวงการเพลงผู้นำคือ บอย โกสิยพงษ์ แต่งเพลงในชื่อว่า 'จะไม่ทิ้งกัน' จึงอยากชักชวนให้ศิลปินอื่น ๆ รีบเร่งนำผลงานออกมา

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ ทะหะพาที

## ประเด็นข่าว

-เสนอว่า กรณีที่ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 158 คนไม่ยอมกักตัว อ้างว่าไม่ทราบเรื่องมาก่อน จนในที่สุดพลตรีท่านหนึ่งยอมปล่อยให้ผู้โดยสารเหล่านั้นกลับบ้าน แม้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะทัดทานแล้วก็ตาม ทำให้มีเสียงนินทาว่า ตอนประกาศฉุกเฉินสมัยปฏิวัติทหารกว่านั้นมาก แต่พอประกาศฉุกเฉินให้ สธ. ต่อสู้โรคระบาดซึ่งน่ากลัวมาก กลับปล่อยตัวคนไม่เคารพกติกาซึ่งอาจนำภัยร้ายแรงมาสู่ประชาชน เพราะฉะนั้นขอให้นายพลอื่น ๆ โดยเฉพาะฝ่ายตำรวจทุกระดับชั้นโปรดเข้มให้สมกับการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินหน่อย

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-เสนอว่า นพ.วิทยา วันเพ็ญ จิตแพทย์ รพ.พระรามเก้า แนะนำการรับมือกับความวิตกกังวลจากการระบาดของโควิด-19 โดย 9 สิ่งไม่ควรทำได้แก่ 1.รับข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ 2.ลดการเสพข้อมูลมากเกินไป 3.ดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม 4.ดูแลอารมณ์ 5.มีสติรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาเพิ่ม 6.หางานอดิเรกที่เหมาะสมที่ชอบ 7.สื่อสารในสังคมออนไลน์ตามควรในสิ่งที่มีความรู้และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 8.เข้าใจและเห็นอกเห็นใจความรู้สึกทุกซอกของผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้เกี่ยวข้อง 9.ส่งความใส่ใจและการช่วยเหลือดูแลสังคม และ 4 สิ่งไม่ควรทำ คือ 1.ไม่แก่เครียดด้วยอบายมุข บุหรี่ แอลกอฮอล์ 2.ไม่หาคนผิด ต้าว่ากันในสังคม 3.ไม่แสดงการรังเกียจกันในสังคม และ 4.ไม่แชร์ โพสต์ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ เปิดโลก

-เสนอว่า ปัญหาการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งโดยไม่มีการบริหารจัดการขยะที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักและเร่งแก้ไข เพราะมีส่วนผสมของพอลิโพรไพลีนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย ด้านองค์การอนามัยโลกให้ข้อมูลว่า กระจาชชำระเปียกหรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วควรทิ้งในถังขยะชนิดปิด และหากเป็นอุปกรณ์ของผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงหรือที่ใช้ในโรงพยาบาล ให้ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อ ต้องได้รับการฆ่าเชื้อก่อนและเผาด้วยเตาเฉพาะ แต่ในประเทศไทยเรื่องขยะติดเชื้อหรือขยะพลาสติกที่เกิดจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้ง มีเพียงหน่วยงาน กทม. ที่เพิ่มจุดตั้งถังขยะมากขึ้น แต่ยังไม่มีการณรงค์แยกขยะติดเชื้อ รวมถึงให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บเพื่อนำไปทิ้ง ส่วนต่างจังหวัด ท้องถิ่นก็ยังไม่มีการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ บ้านเกิดเมืองนอน

-เสนอว่า ยาต่าง ๆ ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเสียชีวิตในห้วงเวลา 1-7 วัน โดยตั้งข้อสันนิษฐานว่ายาที่ใช้รักษาโรคประจำตัวกับยาที่ใช้รักษาไวรัสอาจเกิดปฏิกิริยาทำให้เป็นพิษและเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้หรือไม่ เพื่อนำไปสู่การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อหาข้อยุติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย

### วิถีจัดการความเครียด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต แนะนำวิธีการทำงานที่บ้านให้ไม่เครียดด้วยหลัก "3 สร้าง" ได้แก่ 1.สร้างความรู้สึกปลอดภัย 2.สร้างความสงบ และ 3.สร้างความหวัง และ "2 ใช้" คือ ใช้สัมพันธภาพที่ดี ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และใช้พลัง ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย

### ผู้ติดเชื้อเสพติดถือเป็นผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์พิมพ์ไทย, เว็บไซต์ ChiangmaiNews

-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า ทางกรมแพทย์ถือว่าผู้ติดเชื้อเสพติดเป็นผู้ป่วยสมมติต้องเข้ารับการบำบัดรักษา ซึ่งหากได้รับการรักษาบำบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องจะมีโอกาสเลิกยาได้มาก แต่หากปล่อยไว้จะมีผลเสียตามมาทั้งด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม และอาจนำไปสู่อาการทางจิตได้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ขยายการให้บริการบำบัดรักษาถึงในระดับพื้นที่ผ่านรพ.สต. 9,763 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เป้าหมาย 2,500 ชุมชน ผู้เสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาจะไม่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย หากพบเห็นคนในชุมชนเสพหรือติดเชื้อเสพติด สามารถขอคำแนะนำผ่านสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323 สายด่วนวิทยุรัก 1165 และ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง